



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
“งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง เป็นองค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา สู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และการดำเนินการขับเคลื่อนตามกิจกรรมฯ ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ในฐานะหน่วยงานของรัฐ จึงมีนโยบายและเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุงทุกคน “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยถือปฏิบัติตามประกาศฯ พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง



รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง
“งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง	
๒	นายณัฐวัฒน์ ธาณิรัตนาภิบาล	นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ	
๓	นางสุดา สงเดช	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๔	นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๕	นางจิตตรา ขุนสารวัตร	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๖	นายพิชิต ขุนสารวัตร	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๗	นางอภาภัทร์ จีระพงศ์	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๘	นางสาวศศิธร เต็มพุทธ	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๙	นางสุพรรณษา อนุสนุ้ย	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	
๑๐	นางสาววิสา ดำน้อย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	